



ข้อมูล iPad

คู่มือผู้ใช้ iPad ทบทวนคู่มือผู้ใช้ก่อนใช้ iPad ไปที่ help.apple.com/afair ในการดูคู่มือผู้ใช้ใน iPad ให้ใช้ที่ค้นหน้าของ Safari หรือดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้จาก iBooks Store (หากมีให้ใช้ได้) เก็บรักษาเอกสารประกอบไว้เพื่อเอาไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

ความปลอดภัยและการจัดการ ให้อุต “ความปลอดภัย การจัดการ และการสนับสนุน” ใน คู่มือผู้ใช้ iPad

การปิดรับความถี่คลื่นวิทยุ ใน iPad ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ทางกฎหมาย > การเปิดรับความถี่คลื่นวิทยุ หรือไปที่ www.apple.com/legal/rfexposure

แบตเตอรี่ อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPad ด้วยตัวเอง เพราะคุณอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะร้อนเกินไป เกิดการลุกไหม้ และได้รับบาดเจ็บ แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนใน iPad ของคุณควรได้รับการหรือรีไซเคิลโดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple และต้องนำมารีไซเคิลหรือกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน ต้องกำจัดแบตเตอรี่ของคุณให้ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและแนวทางของท้องถิ่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนของ Apple และบริการด้านแบตเตอรี่และการรีไซเคิล โปรดไปที่ www.apple.com/th/batteries

การหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดอันตรายต่อการได้ยิน ในการป้องกันความเสียหายของการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ควรฟังในระดับเสียงที่สูงมากเป็นระยะเวลานาน มีข้อมูลออนไลน์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเสียงและการได้ยินให้อ่านได้ที่ www.apple.com/sound และใน “ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ” ในคู่มือผู้ใช้ iPad

เนื้อหาสรุปของประกันแบบจำกัดความที่มีบริษัทของ Apple จะให้ประกันซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาแล้วและอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มมาในด้านวัสดุและการต่อประกอบเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อจากร้านค้า Apple ไม่ได้ประกันการสึกหรอหรือลักษณะที่เพิ่มขึ้นตามปกติหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือการใช้ในทางที่ผิด ในการเข้ารับบริการ ให้โทรศัพท์หาที่ Apple หรือเข้าไปที่ร้านค้าปลีกของ Apple หรือของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple โดยตัวเลือกของบริการที่มันมักจะขึ้นอยู่กับประเทศที่เหตุหรือการให้บริการ และอาจจำกัดไว้เพียงแต่ในประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น อาจมีค่าธรรมเนียมการโทรและค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ ภายใต้อะไรก็ตามและข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับบริการที่มีให้ใช้ได้บนอินเทอร์เน็ตที่ www.apple.com/legal/warranty และ www.apple.com/th/support หากคุณยื่นข้อ

เรียกร้องที่ถูกต้องภายใต้การรับประกันนี้ Apple จะซ่อมแซม เปลี่ยน หรือคืนเงินค่า iPad ให้กับคุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัฯ ผลประโยชน์จากการรับประกันเป็นส่วนเสริมของสิทธิ์ที่มีตามกฎหมายผู้บริโภคในท้องถิ่น คุณอาจจะต้องเตรียมหลักฐานรายละเอียดการซื้อเมื่อมีการเรียกร้องภายใต้การรับประกันนี้

สำหรับผู้บริโภคชาวออสเตรเลีย: สินค้าของเรามาพร้อมกับการรับประกันที่ไม่สามารถได้รับการยกเว้นตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชาวออสเตรเลีย คุณมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนสำหรับข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงและได้รับค่าชดเชยสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายอื่นใดที่คาดการณ์ได้อย่างมีเหตุผล คุณยังมีสิทธิ์ที่จะส่งสินค้าซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าได้หากคุณภาพของสินค้าไม่สามารถเป็นที่ยอมรับได้และข้อผิดพลาดดังกล่าวไม่รวมถึงข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235 โทร: 133-622

สำหรับผู้บริโภคชาวบราซิล: ผลประโยชน์จากการรับประกันเป็นส่วนเสริมของสิทธิ์ที่มีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น ยกเว้นการรับประกันที่ 1 ปี ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขฉบับเต็มของการรับประกันตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับคุ้มครองผู้บริโภคชาวบราซิล

กฎเกณฑ์ ข้อมูลกฎเกณฑ์ การรับรอง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ iPad โดยเฉพาะ มีให้อ่านได้ใน iPad ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > กฎเกณฑ์ ข้อมูลเรื่องกฎเกณฑ์เพิ่มเติมมีอยู่ใน “ความปลอดภัย การจัดการ และการสนับสนุน” ในคู่มือผู้ใช้ iPad

แถลงการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ IC และ FCC อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตอุตสาหกรรมของแคนาดา อุปกรณ์นี้เป็นไปตามส่วน 15 ของกฎ FCC การดำเนินงานอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์ชิ้นนี้อาจไม่ได้ก่อให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายได้ และ (2) อุปกรณ์ชิ้นนี้จะต้องยอมรับสิ่งรบกวนใด ๆ ที่อาจได้รับ รวมถึงสิ่งรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่ต้องการ

สิ่งสำคัญ: ผลิตภัณฑ์นี้ได้สาธิตการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ EMC ภายใต้อะไรก็ตามที่มีการใช้ของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตรงตามมาตรฐานและสายแบบหุ้มฉนวนระหว่างคอมพิวเตอร์ระบบ สำคัญว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตรงตามมาตรฐานและสายแบบหุ้มฉนวนระหว่างคอมพิวเตอร์ระบบเพื่อลดความเป็นไปได้ของการเกิดสิ่งรบกวนต่อวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น

ป้ายแสดงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ICES-003 ของ Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

แสดงการดำเนินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ENERGY STAR®



iPad ปฏิบัติตามแนวทางสำหรับการประหยัดพลังงานของ ENERGY STAR การลดการใช้พลังงานช่วยประหยัดเงินและช่วยประหยัดทรัพยากรอันมีค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENERGY STAR โปรดไปที่ www.energystar.gov

เพื่อประหยัดพลังงาน iPad ถูกตั้งค่าให้ล็อกหลังจากไม่มีกิจกรรมของผู้ใช้เป็นเวลาสองนาที ในการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ตั้งล็อกอัตโนมัติ หากต้องการปลดล็อก iPad ให้กดปุ่มพัก/ปลุกหรือปุ่มโฮม

แสดงการดำเนินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ EU
ในที่นี่ Apple Inc. ขอประกาศว่าอุปกรณ์ไร้สายนี้เป็นไปตามข้อเรียกร้องที่จำเป็นและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องของแนวทาง R&TTE

สำเนาเอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน EU สามารถดูทางออนไลน์ได้ที่ www.apple.com/euro/compliance

ตัวแทนของ Apple ใน EU คือ Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland



ข้อจำกัดการใช้งาน อุปกรณ์นี้ได้รับการจำกัดให้ใช้ในอาคารเมื่อใช้ในช่วงความถี่ 5150 ถึง 5350 MHz สหภาพยุโรป ข้อมูลด้านการจำกัด



สัญลักษณ์ข้างต้นหมายความว่าตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่ของเครื่องควรถูกกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน เมื่อผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุการใช้งานให้นำไปยังจุดรวบรวมที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนด การแยกการกำจัดและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้มั่นใจว่าการนำกลับมาใช้ใหม่จะไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม